

Năm 2024

THỨ NĂM

Phát hành: 15/02/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	1
1. TP HCM: Xử nghiêm cán bộ làm lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước	1
2. Đà Nẵng: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới	2
3. Đồng Nai: Đưa guồng máy hành chính trở lại ngay với công việc	3
4. Sóc Trăng: “Quả ngọt” cải cách hành chính	4
5. Đồng Tháp: TP. Cao Lãnh đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp.....	6
6. Ninh Bình: Phát triển công dân số để hình thành xã hội số	7
7. Hải Phòng: Trên 1 triệu người dân đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID	9
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	10
8. Gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số.....	10
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	11
9. Khắc phục tình trạng “đầu năm đung đỉnh, cuối năm vội vàng”	11
10. Tặng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực.....	13
11. Ngâm từ Tết Giáp Thìn: Dân mong đợi điều gì?	14

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TP HCM: Xử nghiêm cán bộ làm lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mã vừa chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý, xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài và công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND Thủ Đức và các quận - huyện; người đứng đầu các hội có tính chất đặc thù hoạt động trên địa bàn và doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố thường xuyên quán triệt, phổ biến các quy định pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh, quy định về quản lý, xét duyệt đi nước ngoài và bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Đồng thời tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia, không để bị lợi dụng, lôi kéo bởi các tổ chức phản động, các thế lực thù địch trong và ngoài nước khi đi nước ngoài.

Các cơ quan, đơn vị trên rà soát, quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài, đặc biệt là các trường hợp đi nước ngoài nhưng không trở về nước và xin nghỉ việc.

Cùng với đó, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, theo dõi, xử lý đối với các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc liên quan đến các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài và quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là các trường hợp làm lộ, lọt thông tin, tài liệu bí mật nhà nước gây ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Công an thành phố thường xuyên theo dõi, rà soát báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định đối với các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của thành phố có liên quan đến các tổ chức phản động, các thế lực thù địch, các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Giám đốc Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về quản lý, xét duyệt đi nước ngoài và quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. (Nld.com.vn 13/02, Phan Anh)[Về đầu trang](#)

Đà Nẵng: Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 trên địa bàn, nhằm bảo đảm thực hiện có kết quả, thực chất, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC mới; công bố, công khai, minh bạch các TTHC, quy định hành chính có liên quan; chấm dứt tình trạng tùy tiện yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC; bảo đảm quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn thành phố; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

UBND thành phố yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã trong chỉ đạo thực hiện, ưu tiên nguồn

lực triển khai và xác định kết quả triển khai kế hoạch này là một trong các căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách, kiểm soát TTHC của các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị rà soát, chuẩn hóa TTHC, lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định công bố; kiểm soát chất lượng hồ sơ TTHC đề nghị công bố của các cơ quan, đơn vị; kiểm soát việc niêm yết công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị đã được Chủ tịch UBND thành phố công bố tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử; công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm trễ trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trên cổng Thông tin điện tử thành phố và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của thành phố; tổ chức rà soát, đề xuất phương án tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu. (Baodanang.vn 15/02, T.Huy) [Về đầu trang](#)

Đồng Nai: Đưa guồng máy hành chính trở lại ngay với công việc

Sau một tuần nghỉ Tết vui tươi, phấn khởi, đã đến lúc phải đưa guồng máy hành chính trở lại hoạt động với khí thế và quyết tâm mới để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra của năm 2024.

Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Nguyễn Sơn Hùng cho biết: “Ngay khi cán bộ, công chức trở lại làm việc sau Tết, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ quyết liệt kiểm tra việc thực hiện nền nếp công vụ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Cần loại bỏ tâm lý “vấn vương” không khí vui chơi Tết kéo dài, làm ảnh hưởng đến công việc chung”.

Năm 2024, Đồng Nai có rất nhiều nhiệm vụ cấp bách phải hoàn thành, đòi hỏi cần có sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn từ tỉnh đến cơ sở. Một trong những nhiệm vụ cấp bách chính là đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công các công trình dự án trọng điểm và đảm bảo tốc độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm. Đặc biệt, những dự án trọng điểm như: giải phóng mặt bằng Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Đường vành đai 3 - TP.HCM... không được phép tiếp tục chậm trễ thêm nữa.

Thường trực Tỉnh ủy đã có những chỉ đạo quyết liệt đối với các nhiệm vụ, giải pháp của năm 2024. Mục tiêu là quyết tâm không để lặp lại tâm lý chủ quan “đầu năm thông thả, cuối năm vất vả” trong hoàn thành các dự án cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Một điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của năm 2024 đã được Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh là, cuối năm địa phương, đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ thì người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho biết, bước sang năm 2024, huyện đã khởi công loạt dự án hạ tầng giao thông huyết mạch. Sau lễ khởi công, dù thời gian cận Tết Nguyên đán nhưng các đơn vị vẫn bắt tay vào thi công ngay, trong đó có dự án thi công xuyên Tết. Huyện đã phát động thi đua hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, quyết tâm đạt 98% và đây chính là mục tiêu cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hoàn thành.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng cho hay, ngay sau thời gian nghỉ Tết trở lại làm việc, Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện, các phòng, ban chuyên môn và các xã, thị trấn tập trung cao nhất cho những nhiệm vụ cấp bách, đặc biệt là việc triển khai đồng bộ việc đền bù, thu hồi, giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất mà dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua địa bàn huyện theo kế hoạch. Việc thu hồi đất đến đâu sẽ phối hợp với tỉnh bàn giao ngay để triển khai thi công đường cao tốc cho kịp tiến độ.

Là địa phương đang được tỉnh dành rất nhiều nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, TP. Biên Hòa đã có kế hoạch tăng tốc triển khai các dự án trong năm 2024. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho biết, khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kết thúc, Thành ủy sẽ chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ thành phố đến các phường, xã phải bắt tay ngay vào công việc, tuyệt đối không được để chuyện vui xuân kéo dài làm ảnh hưởng đến quỹ thời gian và kết quả công việc.

Cụ thể, với các dự án trọng điểm, Thành ủy sẽ yêu cầu báo cáo thường xuyên, hàng tuần tiến độ những việc phải phối hợp giải quyết; các phòng, ban, địa phương phải trả lời dứt khoát, rõ trách nhiệm, không được trả lời chung chung. Không đợi đến cuối năm khi công việc không hoàn thành mới xử lý trách nhiệm, mà quá trình triển khai nếu cán bộ không đảm đương được nhiệm vụ, thành phố sẽ có phương án để công việc đảm bảo. Đây cũng sẽ là điểm mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền thành phố trong năm 2024 này.

Từ những hiệu ứng đặc biệt của siêu dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hệ thống giao thông kết nối đang ngày một đồng bộ hơn, Đồng Nai tiếp tục là địa điểm thu hút vốn đầu tư nước ngoài đây hấp dẫn. Ngoài nguồn vốn trên 1 tỷ USD thu hút trước Tết Nguyên đán, Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên cho biết, Sở sẽ khẩn trương tham mưu cho tỉnh hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư mới cùng với hoàn thiện nhanh hạ tầng các khu công nghiệp. Công tác cải cách hành chính trong thu hút đầu tư sẽ tiếp tục được cải cách mạnh mẽ hơn nhằm tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư.

Còn theo lãnh đạo Sở Nội vụ, ngay trong đầu năm 2024, Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra thực hiện nền nếp công vụ tại các cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra đột xuất sẽ được tăng cường về tận các huyện, xã sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, từ đó hạn chế tình trạng cán bộ, công chức bỏ vị trí, làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc của dân. Đặc biệt, Sở Nội vụ sẽ báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh xử lý nghiêm tình trạng cán bộ cắt xén giờ hành chính để tham gia hoạt động lễ hội, liên hoan, gặp mặt không đúng quy định. (Baodongnai.com.vn 15/02, Công Nghĩa) [Về đầu trang](#)

Sóc Trăng: “Quả ngọt” cải cách hành chính

Chào đón năm mới với khí thế hân hoan, phấn khởi, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023, và gặt hái những kết quả tích cực. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) có những

“điểm sáng”, hướng đến nền hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, mở đường cho sự phát triển.

Trung tuần tháng 4/2023, Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022, Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 lần lượt được công bố. Sóc Trăng đón nhận tin vui với những điểm số ấn tượng ở 2 chỉ số này, tăng bậc ngoạn mục trong bảng xếp hạng. Đây được xem là “quả ngọt” khởi đầu trong năm 2023.

Chỉ số PAPI 2022 của tỉnh Sóc Trăng đạt tổng số 42,86 điểm, thuộc nhóm các tỉnh đạt điểm trung bình cao. Với điểm số này, Sóc Trăng vươn lên vị trí 24 trong 63 tỉnh, thành phố; tăng 27 bậc và xếp thứ 3/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 6 bậc). Chỉ số PAPI của tỉnh có sự gia tăng đáng kể về điểm, thứ hạng, nhóm xếp hạng và cao nhất từ trước đến nay.

Về Chỉ số PCI năm 2022, Sóc Trăng đạt 65,17 điểm, xếp thứ 34/63 tỉnh, thành cả nước (tăng 20 bậc so với PCI năm 2021) và là năm đạt thứ hạng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây; xếp thứ 7/13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (tăng 4 bậc).

Phía doanh nghiệp ngày càng tin tưởng lãnh đạo tỉnh trong việc hành động để thực hiện các cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, thể hiện qua thái độ của chính quyền tỉnh đối với khu vực tư nhân ngày càng tích cực và UBND tỉnh cũng được đánh giá năng động, sáng tạo hơn trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Trong năm 2023, tỉnh đã tổ chức 2 cuộc đối thoại với doanh nghiệp; lãnh đạo tỉnh cũng nhiều lần gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tháo gỡ “điểm nghẽn” tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Từ tháng 5/2023, lãnh đạo tỉnh đã 5 lần gặp gỡ, cà phê với doanh nghiệp, lắng nghe, ghi nhận tất cả các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp và giúp giảm phân nào chi phí, thời gian cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng nhận định, các chỉ số được xác định bằng những cách thức, tiêu chí riêng nhưng đều được xem là công cụ đo lường khách quan, toàn diện các nhiệm vụ liên quan CCHC và có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đánh giá tính hiệu quả, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước khi phục vụ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp. Kết quả các chỉ số cho thấy sự thông thoáng trong môi trường kinh doanh; sự năng động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; là tiền đề thu hút đầu tư vào tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, nâng cao kết quả các chỉ số là cách tốt nhất để nâng cao niềm tin của người dân, cộng đồng doanh nghiệp vào sự lãnh đạo của Đảng và sự hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương các cấp; tạo sự gắn kết giữa người dân và các cơ quan nhà nước, xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân;

nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Sóc Trăng so với các tỉnh, thành phố cả nước. (Baosoctrang.org.vn 14/02, Ngọc Hải) [Về đầu trang](#)

Đồng Tháp: TP. Cao Lãnh đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp

Với nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, sáng tạo, năm 2023, TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) đạt và vượt 13/13 chỉ tiêu đề ra. Chính quyền đồng hành, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư chung sức xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Là đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng Tháp Mười, TP. Cao Lãnh có nhiều nỗ lực đáng ghi nhận về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện chủ trương “đồng hành với doanh nghiệp”.

Cao Lãnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động xúc tiến thương mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử, mở các lớp tập huấn bán hàng online trên các kênh YouTube, TikTok; tăng cường hoạt động kết nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp xúc trao đổi thông tin đầu tư tiềm năng của Thành phố.

Trên địa bàn TP. Cao Lãnh hiện có 1.614 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong năm 2023, Thành phố có 205 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 136,6%. Chính quyền Thành phố luôn tổ chức những buổi tiếp xúc, gặp gỡ doanh nghiệp để ghi nhận, xử lý những ý kiến, phản ánh để môi trường kinh doanh ngày càng tốt hơn. Các doanh nghiệp còn được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh...

Hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh ổn định. Từ đầu năm đến nay, Thành phố cấp mới 633 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với tổng vốn đăng ký ban đầu là 65,343 tỷ đồng, nâng tổng số hộ kinh doanh cá thể lên 15.971 hộ. Hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, đến nay Thành phố có 12 doanh nghiệp được thành lập từ hộ sản xuất, kinh doanh.

Cao Lãnh cũng phát triển nhiều loại hình và sản phẩm du lịch đặc trưng như du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và du lịch nông nghiệp..., thu hút đông đảo du khách.

Trong năm qua, Cao Lãnh tổ chức Lễ ký kết hợp đồng Dự án Khu dân cư mới phường Mỹ Phú và đang triển khai thực hiện 3 dự án là Khu đô thị phường 3, Khu đô thị phường 6 - Tịnh Thới và Khu đô thị Mỹ Tân. Thành phố đang thực hiện lập và hoàn thiện đề xuất UBND tỉnh Đồng Tháp chủ trương thực hiện Khu đô thị phường 6 - Tịnh Thới làm 4 giai đoạn và thực hiện trước giai đoạn I. Hiện trên địa bàn Thành phố có 7 dự án đang hoạt động và 6 dự án trong giai đoạn triển khai với tổng vốn đầu tư 1.301,5 tỷ đồng.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp tổ chức rà soát và cập nhật bổ sung các thông tin, tình hình vận hành của các dự án nhằm kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền

những khó khăn của nhà đầu tư. Thành phố thực hiện rà soát, kiến nghị điều chỉnh danh mục mời gọi đầu tư các dự án trên địa bàn đến năm 2025.

Trong quản lý đô thị, Cao Lãnh định kỳ rà soát, đánh giá phân loại đô thị để kiểm soát chất lượng đô thị theo lộ trình. Tỷ lệ đô thị hóa của Cao Lãnh năm 2023 là 72%, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Thành phố còn tiến hành cải tạo, chỉnh trang các khu đô thị hiện hữu, tiếp tục đầu tư, nâng cấp, từng bước hoàn thiện tiêu chí đô thị loại II, hướng tới hoàn thiện các tiêu chuẩn của đô thị loại I.

UBND TP. Cao Lãnh cho biết, để đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, năm 2024, Thành phố sẽ thực hiện 4 giải pháp chủ yếu gồm: triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển thương mại - dịch vụ là ngành kinh tế chủ lực của Thành phố; phát triển văn hóa, xã hội gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác nội chính, tiếp công dân, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng chính quyền. (Baodautu.vn 15/02, TỰ HUY)[Về đầu trang](#)

Ninh Bình: Phát triển công dân số để hình thành xã hội số

Với sự phát triển của xã hội, ngày càng có nhiều người sử dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp, tham gia vào các hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh... trên nền tảng kỹ thuật số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Một thế hệ công dân số đang dần hình thành để phù hợp với sự phát triển của thời đại kinh tế số, xã hội số.

Khởi nghiệp với sản phẩm thịt chung mắm tép, chị Nguyễn Thị Lệ Thanh, xã Ninh Nhất (thành phố Ninh Bình) cho rằng, việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số có vai trò vô cùng quan trọng. "Từ sau dịch COVID-19, mô hình kinh doanh online nở rộ, chủ thể kinh doanh nếu không bắt kịp xu hướng này sẽ khó có thể tồn tại.

Hiện sản phẩm của chúng tôi được đưa lên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktokshop... cũng như xuất hiện trong các phiên livestream sản phẩm OCOP. Khoảng 80% doanh số đến từ việc mua bán trực tuyến. Tại cửa hàng trưng bày sản phẩm, chúng tôi quản lý doanh thu qua phần mềm bán hàng KiotViet, cung cấp mã quét QR để khách thanh toán"-chị Thanh cho biết.

Không chỉ chị Lệ Thanh, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh cũng đẩy mạnh việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, tích cực quảng bá hình ảnh, thương hiệu thông qua các nền tảng mạng xã hội phổ biến. Từ đó, việc tiếp cận khách hàng trở nên đa dạng và rộng mở hơn, doanh thu vì thế cũng được cải thiện đáng kể. Giao dịch thanh toán điện tử đang ngày càng trở nên quen thuộc, len lỏi vào đời sống người dân từ thành thị đến nông thôn. Đây chính là một trong những bước tiến lớn để bắt nhịp với xu thế thời đại số.

Bà Phạm Thị Na, tiểu thương buôn bán hoa quả tại chợ Vệ (xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh) cho biết: "Thời gian đầu khi thực hiện thanh toán qua tài khoản, tôi khá lúng túng. Nhưng giờ quen rồi lại thấy thích, vì giao dịch điện tử rất thuận tiện. Nhập hàng, bán hàng, ship hàng... đều thanh toán qua chuyển khoản, tôi đỡ mất công đi lại, không cần phải gặp mặt trực tiếp vẫn bán được hàng. Nhiều khi khách quen đến mua hàng, không thấy chủ ở đó chỉ cần gọi điện hỏi giá, tự cân, tự chuyển khoản theo mã QR đặt tại quầy".

Hiện nay, nhiều cửa hàng thời trang, tạp hóa, quán cafe, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh đã thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng, máy POS, hoặc ví điện tử như MoMo, ZaloPay, VNPay... Chị Phạm Khánh Huyền, phường Thanh Bình (thành phố Ninh Bình) cho biết: "Hầu như tôi trao đổi công việc, liên lạc với bạn bè qua các ứng dụng như Zalo, Facebook, mua sắm trên mạng vì đa dạng mẫu mã, nhiều chương trình giảm giá.

Gần 3 năm nay, việc lựa chọn các hình thức thanh toán điện tử đã trở thành thói quen của tôi. Đi đâu hay đang làm việc gì, không cần mang tiền mặt hay đến tận nơi, chỉ với điện thoại di động, tôi đã có thể thanh toán mọi khoản tiền như điện, nước, học phí hay mua sắm, giao dịch khác".

Nằm trong nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số, tài khoản định danh điện tử (ĐDDT) là tiện ích cần thiết mà người dân phải có ngoài căn cước công dân (CCCD). Khác với CCCD, tài khoản ĐDDT sẽ được xác thực thông tin trên môi trường điện tử. Người dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ khác bằng tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNeID. Từ đó, hạn chế tối đa giấy tờ phải mang theo khi thực hiện giao dịch hành chính.

Ông Vũ Quốc Tuấn, phường Nam Bình (thành phố Ninh Bình) chia sẻ: "Trước đây, khi đi có việc, tôi luôn phải mang theo nhiều giấy tờ, nếu lỡ quên hoặc làm rơi thì phải làm lại rất mất thời gian. Giờ thì chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh được cài đặt, kích hoạt VNeID và tích hợp các thông tin vào tài khoản là thay thế thẻ căn cước cùng các giấy tờ cá nhân khác, như giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế...".

Theo thống kê từ Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến hết tháng 12/2023, tỷ lệ người dân trong tỉnh có Hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%; tỷ lệ người dân trưởng thành có điện thoại thông minh đạt khoảng 89,1%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet đạt 90%.

Toàn tỉnh thu nhận 685.185 tài khoản, kích hoạt 524.480 tài khoản định danh điện tử, vượt chỉ tiêu Bộ Thông tin và Truyền thông giao (116,8%). Người dân trong tỉnh bước đầu đã làm quen với khái niệm chuyển đổi số, từng bước cài đặt và sử dụng dịch vụ số phục vụ cho nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch, đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, tham gia sàn thương mại điện tử... nhằm phục vụ công việc và cuộc sống.

Trong thời đại 4.0, công dân số được xem là yếu tố nền tảng cho sự phát triển xã hội số, đồng thời quyết định sự thành công của hành trình chuyển đổi số. Dù còn những bất cập, khó khăn, song với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền trong triển khai các nhóm tiện ích nhằm mục tiêu hình thành công dân số, đặc biệt là sự tích cực vào cuộc, chủ động của người dân, Ninh Bình ngày càng có nhiều công dân số có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong giao tiếp, tham gia vào các hoạt động xã hội, kinh doanh... trên nền tảng kỹ thuật số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. (Baoninhbinh.org.vn 15/02, Hồng Minh) [Về đầu trang](#)

Hải Phòng: Trên 1 triệu người dân đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID

Tháng 11/2020, BHXH Việt Nam công bố ứng dụng VssID - một bước đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số của ngành BHXH. Thông qua ứng dụng, người dùng có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN của bản thân, thực hiện các dịch vụ công và sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh trên toàn quốc. Tính đến thời điểm hiện tại, Hải Phòng đã có trên 01 triệu người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của các BHXH quận, huyện và văn phòng BHXH TP Hải Phòng đã triển khai thu thập ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về tiếp nhận, giải quyết TTHC qua hình thức phát phiếu trực tiếp và được đánh giá mức độ hài lòng, với mức điểm bình quân 7,55/8 điểm.

Để có được thành tích trên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp để góp phần kiến tạo và xây dựng thành công ngành BHXH số, đáp ứng yêu cầu toàn diện của người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, BHXH TP Hải Phòng đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số. Song song với việc sử dụng gần 30 phần mềm để thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và công tác điều hành, BHXH TP Hải Phòng còn xây dựng thêm các thanh công cụ phục vụ công tác tổng hợp, báo cáo, theo dõi đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, 100% việc giải quyết hồ sơ, công việc được thực hiện trên môi trường mạng, bảo đảm khách quan, công khai và minh bạch.

BHXH TP Hải Phòng đã tăng cường tuyên truyền, khuyến khích người dân, đơn vị doanh nghiệp sử dụng phương thức giao dịch điện tử, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, vừa giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đối với đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Để thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đơn vị đã rà soát và sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết. Các TTHC của ngành đều được niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của BHXH TP Hải Phòng và BHXH các quận, huyện; thực hiện công bố công khai danh mục các TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan theo quy định.

Theo thống kê, năm 2023, số hồ sơ tiếp nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích và giao dịch điện tử là: 455.714 hồ sơ, đạt tỷ lệ 70,8% trên tổng số hồ sơ (tăng 3,4% so với cùng kỳ). Hải Phòng đã có 14.622/14.831 đơn vị, doanh nghiệp kê khai thu nộp BHXH, BHYT, BHTN qua giao dịch điện tử, đạt tỷ lệ 98,59%. Trong năm, có 15.015 cá nhân sử dụng dịch vụ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, tăng 37% so với cùng kỳ. (Baophapluat.vn 15/02, An Thi)[Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Gỡ “điểm nghẽn” trong chuyển đổi số

Đến nay đã có 19 địa phương triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia với 14,5 triệu dữ liệu; 450/705 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai. Trong đó, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 5.142 điểm bưu điện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn 23.042 lượt người dân thực hiện với 16.486 hồ sơ trực tuyến; hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, triển khai sản phẩm đánh giá khả tín khách hàng vay với 5 ngân hàng.

Số liệu thống kê trên cho thấy hiệu quả tích cực sau hơn 2 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), góp phần tạo đột phá để xây dựng chính phủ số, mang lại nhiều tiện ích, dịch vụ thiết thực, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” làm chậm tiến độ triển khai Đề án 06. Cụ thể, việc xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý để triển khai Đề án còn chậm. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng chưa cao; một số dịch vụ công trực tuyến mang tính hình thức. Nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo yêu cầu của Chính phủ.

Cùng với đó, công tác chỉ đạo, điều hành nhiều nơi chưa thực sự được quan tâm, quyết liệt chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhiều nơi còn thiếu chủ động, chưa chặt chẽ. Trong khi đó, việc đầu tư hạ tầng số, nền tảng số của nhiều bộ, ngành, địa phương còn manh mún, thiếu đồng bộ, không bảo đảm việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

Trước tình hình trên, Thủ tướng đã ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11-2-2024 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 với các nhóm giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành, đơn vị cần thực hiện cả trước mắt cũng như thời gian tới. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung khắc phục các nhiệm vụ chậm tiến độ; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Để triển khai Đề án 06 thành công đòi hỏi sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa của các bộ, ngành, đơn vị nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” đã được nêu ra. Trước hết, các đơn vị

liên quan cần rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao để ban hành, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ kết nối, khai thác dữ liệu giữa Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Tiếp đó là đẩy nhanh tốc độ số hóa dữ liệu kết nối vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý, điều hành của chính quyền, lãnh đạo các cấp; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an để tích hợp những tiện ích lên ứng dụng VNeID phục vụ nhân dân, doanh nghiệp...

Bên cạnh việc đẩy mạnh triển khai các mô hình, giải pháp ứng dụng tiện ích từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử; các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân và doanh nghiệp thấy rõ sự tiện ích, tiết kiệm, hiệu quả, từ đó đồng tình ủng hộ, hưởng ứng, tham gia thực hiện. (Hanoimoi.com.vn 15/02, Đình Hiệp) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Khắc phục tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”

Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh là vấn đề rất quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, bảo đảm đời sống cho người lao động. Tuy nhiên, hiện một số quy định pháp luật, cơ chế, chính sách không còn phù hợp, chậm được sửa đổi, bổ sung.

Vấn đề được xã hội rất quan tâm trong thời gian gần đây, cải cách thể chế và môi trường kinh doanh có xu hướng chậm lại, thậm chí có lĩnh vực còn tạo thêm thủ tục không cần thiết, ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh tuy giảm hình thức về số lượng, nhưng nội hàm mở rộng và bao trùm hơn, điều này khiến doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Theo đánh giá của Chính phủ, một trong những nguyên nhân chủ yếu là do kỷ luật, kỷ cương hành chính trong một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm, trong đó người đứng đầu có lúc, có nơi chưa thật sự phát huy hết tinh thần trách nhiệm; còn tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai, chưa thật sự vì lợi ích chung.

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tình hình thế giới còn diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế-xã hội trong nước vẫn bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém và phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới. Doanh nghiệp và người dân mong muốn và đề nghị Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khắc phục ngay tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”, quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo yêu cầu đã được Chính phủ nêu

rõ, đó là: Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tăng tốc sáng tạo; hiệu quả bền vững.

Các cơ quan, đơn vị trong cả nước cần chủ động thích ứng, linh hoạt, hành động quyết liệt, khoa học, hiệu quả, tích cực đổi mới, sáng tạo, đề xuất và triển khai nhiều hơn nữa các quyết sách kịp thời để bứt phá phát triển nhanh và bền vững. Yêu cầu đặt ra cần tập trung khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm, lơ là công việc của một bộ phận cán bộ, công chức bằng các giải pháp siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao đạo đức, văn hóa công vụ và tính chuyên nghiệp.

Nội dung quan trọng nữa là tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công chức, công vụ và thủ tục hành chính; tập trung xây dựng, phát triển các hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, đổi mới toàn diện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tập trung rà soát, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính, kiên quyết không ban hành mới và rà soát bãi bỏ các thủ tục rườm rà, gây chậm trễ, phiền hà.

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi), hoàn thành một trong những nhiệm vụ lập pháp quan trọng hàng đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Với tầm vóc đặc biệt quan trọng, Luật Đất đai (sửa đổi) cùng với Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực đồng thời từ ngày 1/1/2025 đã đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai phù hợp thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ cần bắt tay ngay vào công việc, nhanh chóng bố trí nguồn lực, chuẩn bị ngay các điều kiện bảo đảm, ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể để nhanh chóng đưa Luật vào cuộc sống.

Các đơn vị chức năng cần khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành các văn bản quy định chi tiết; hướng dẫn việc chuyển tiếp đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và của doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đa mục tiêu và kết nối liên thông; loại bỏ khâu trung gian, thực hiện phân cấp, phân quyền theo đúng quy định của Luật.

Cần tăng cường kiểm tra, thanh tra và kiểm soát quyền lực, giải quyết hiệu quả trên thực tế những tồn tại, vướng mắc liên quan quản lý và sử dụng đất, thị trường quyền sử dụng đất và thị trường bất động sản... Quyết sách lớn đó sớm được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương sẽ tạo động lực mạnh mẽ để đất nước phát triển. (Nhân dân 14/02, tr1+2, Vĩnh Khang) [Về đầu trang](#)

Tăng minh bạch, công khai để chống tham nhũng, tiêu cực

Trong cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành riêng một mục trong bài viết tổng quan nói về việc cần “Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Công khai, minh bạch, tăng trách nhiệm giải trình là điều kiện đầu tiên để kiểm soát quyền lực. Đó cũng là biện pháp đầu tiên và tốt nhất để chống lạm dụng quyền lực - mầm mống gây ra tha hóa và tham nhũng.

Tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình càng cao thì càng tạo điều kiện cho các chủ thể giám sát có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, không có vùng trống, vùng cấm trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. “Mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền lực phải được ràng buộc bằng trách nhiệm; quyền lực đến đâu trách nhiệm đến đó, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn; bất kể ai lạm dụng, lợi dụng quyền lực để trục lợi đều phải bị truy cứu trách nhiệm và xử lý vi phạm”. Tất cả những điều đó có thể thực hiện qua cách tăng tính công khai hóa trong các khâu công việc và các quyết định.

Từ đó, Tổng Bí thư yêu cầu: “Phải xây dựng cho được một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể” tham nhũng, tiêu cực; một cơ chế răn đe, trừng trị nghiêm khắc để “không dám” tham nhũng, tiêu cực; xây dựng văn hóa liêm chính để “không muốn” tham nhũng, tiêu cực; và một cơ chế bảo đảm để “không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Bản chất của tham nhũng là lợi dụng quyền lực công để mưu lợi cá nhân. Công khai, minh bạch chính là đưa mọi hoạt động sử dụng quyền lực công, tiền bạc, tài sản công khai dưới sự giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân. Công khai, minh bạch sẽ tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần giải tỏa những bức xúc trong dư luận xã hội.

Công khai, minh bạch sẽ làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có ý thức hơn trong việc thực hiện chức trách, công vụ, đồng thời giúp thu hồi được tài sản trong các vụ án tham nhũng. Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, đòi hỏi toàn Đảng cùng với hệ thống chính trị và toàn dân tiến hành kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, liên tục.

Chúng ta cần tiếp tục chú trọng các giải pháp phòng ngừa “từ sớm, từ xa” bằng việc công khai, minh bạch các cơ chế, chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính; kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Việc cải cách hành chính cần thực hiện quyết liệt hơn, công khai các thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Việc công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và chủ động cung cấp thông tin việc xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực được dư luận quan tâm góp phần định hướng thông tin tốt và tạo dư luận ủng hộ trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò tích cực tham gia phản biện xã hội đồng thời giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên và có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử lý các thông tin do báo chí phản ánh về tham nhũng, tiêu cực.

Cần công khai những chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, những quyền lợi nhân dân được hưởng có liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của các vị trí công việc của các công chức, các cơ quan để nhân dân có cơ sở đối chiếu trong quá trình giám sát và thụ hưởng. Những điều này phải nhìn thấy được hiệu quả trong thực tế, tránh rơi vào hình thức, qua loa.

Các công chức có thể dễ bị cám dỗ hơn vào việc lợi dụng quyền lực để chiếm đoạt lợi ích chung cho riêng mình (hoặc có thể cùng cả nhóm) nếu như họ tin rằng những hành vi sai trái của họ không bị bóc trần và bị dư luận lên án. Tăng cường minh bạch để chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của các cơ quan công quyền, các đơn vị kinh tế và hệ thống phúc lợi xã hội là đáp ứng yêu cầu của xã hội và nhân dân. (Nhandan.vn 15/02, Tiến sĩ Lê Đình Mùi) [Về đầu trang](#)

Ngẫm từ Tết Giáp Thìn: Dân mong đợi điều gì?

Bên chén trà Xuân, hai câu chuyện được người dân quan tâm nhất trong dịp Tết năm nay là việc cải cách chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 và triển khai Luật đất đai sửa đổi.

Người dân ở 3 miền đất nước vừa trải qua một cái Tết – Tết Giáp Thìn với không khí nhìn chung là vui tươi, phấn khởi, an toàn. Thời tiết thuận lợi cho việc thăm thân, du xuân và các hoạt động vui chơi giải trí khác. Cứ nhìn vào các địa điểm du lịch với hàng ngàn, hàng vạn du khách, cũng có thể thấy được nhu cầu “chơi Tết” đã trở thành một xu hướng, thay vì “ăn Tết” như thời còn gian khó.

Trước và trong Tết Nguyên đán, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dành nhiều thời gian để tri ân công đức tổ tiên, thăm hỏi và động viên các tầng lớp nhân dân, những người phải lao động, sản xuất trong những ngày nghỉ Tết... Thông điệp được truyền đi là phát huy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh nội sinh, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến thời cơ thuận lợi thành kết quả hiện thực.

Hoạt động chăm lo Tết của các cấp, các ngành tiếp tục được duy trì như một truyền thống tốt đẹp. Cũng bởi vậy mà có những người lao động tha hương 30 năm mới được trở về quê đón Tết nhờ vào những “chuyến xe 0 đồng” mang đầy ý nghĩa nhân văn của các cấp công đoàn.

Nhưng có lẽ, bên chén trà Xuân, hai vấn đề được người dân quan tâm nhất trong dịp Tết năm nay là việc cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 và triển khai Luật đất đai sửa đổi từ ngày 1/1/2025. Nếu như cải cách tiền lương gắn liền với việc cải thiện thu nhập của người lao động thì chính sách đất đai đúng đắn được kỳ vọng sẽ giải quyết kịp thời những vướng mắc liên quan đến phát triển kinh tế và ổn định xã hội.

Lần thứ 5 chúng ta thực hiện cải cách tiền lương và điều mà người dân mong mỏi là lương phải đảm bảo cho cán bộ công nhân viên chức đủ sống, hứng thú làm việc, gắn bó với cơ quan, đơn vị, không “chân ngoài dài hơn chân trong”. Khi đã có mức lương đủ sống hay đảm bảo duy trì cuộc sống gia đình, con cái học hành thì tư tưởng xà xỏ, hách dịch, tìm cách tham nhũng, tiêu cực cũng sẽ giảm đi.

Lương tăng nhưng lạm phát phải được kiểm soát, giá cả ổn định để việc cải cách tiền lương hay tăng thêm thu nhập cho người lao động mới có ý nghĩa. Thực hiện cải cách tiền lương phải đi cùng với cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đối với Luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 18/1/2024 tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, người dân hy vọng đạo luật này sẽ tạo hành lang pháp lý cho việc quản lý, sử dụng đất đai chặt chẽ, có hiệu quả, tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực đất đai như vấn đề quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, giá đất, vấn đề giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư...

Luật Đất đai (sửa đổi) cũng được kỳ vọng sẽ "hồi sinh" các dự án bất động sản đang gặp khó khăn, vướng mắc về pháp lý, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư có một khung pháp lý rõ ràng để có thể triển khai các dự án mới, giúp quản lý thị trường bất động sản một cách ổn định, minh bạch. Luật Đất đai được thông qua cũng giúp giải phóng tâm lý co cụm, né tránh của cán bộ thực thi chính sách; góp phần hạn chế các vụ khiếu kiện đông người ở nhiều địa phương. Để Luật sớm đi vào cuộc sống, các cơ quan chức năng cần khẩn trương ban hành và triển khai kế hoạch cụ thể, chi tiết; hướng dẫn việc chuyên tiếp đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp".

Chúng ta chỉ có thể cải cách tiền lương và sửa Luật đất đai khi đã đủ các yếu tố chín muồi. Nhờ tiết kiệm chi, chúng ta có 560.000 tỷ đồng để thực hiện cải cách tiền lương trong 3 năm tới. Nhờ lắng nghe một cách thận trọng, cầu thị, kỹ lưỡng, chúng ta đã hoàn thành việc sửa đổi một dự luật lớn liên quan đến đất đai.

Năm mới Giáp Thìn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan nhưng khó khăn vẫn đang ở phía trước. 5 trong tổng số 15 chỉ tiêu chưa hoàn thành trong năm 2023 luôn là lời nhắc nhở để mỗi người dân, bằng công việc của mình phải cố gắng một cách cao nhất, mang lại thành quả cho mình và cho xã hội. (VOV.vn 15/02, Quốc Phong)[Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng